



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้นนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมพิษณุวารี อาคาร ๓ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และเลขประจำตัวสอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๔. สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ชนิดที่ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆ

ไว้ตลอดเวลา

...๕. ไปถึงสถานที่สอบ

๕. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๖. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

๗. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้ เท่านั้น

๘. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก <https://ddc.moph.go.th/odpc๒> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ประกาศเกี่ยวกับงาน”

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรายุทธ อุตตมางคพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒
จังหวัดพิษณุโลก

แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวศศิวรรณ ยืนยง	